

Số *227*-CV/HNDT

*V/v định hướng thực hiện truyền thông
giáo dục về công tác dân số năm 2019*

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố

Thực hiện Công văn số 566-CV/HNDTW ngày 31/5/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc định hướng thực hiện truyền thông giáo dục về công tác dân số năm 2019.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tham mưu với cấp ủy, phối hợp với Trung tâm Y tế cùng cấp triển khai công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019, với các nội dung sau:

1. Nội dung truyền thông

Năm 2019, tập trung vào tuyên truyền về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con” để quy mô dân số đạt 104 triệu người vào năm 2030; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật như Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình, nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Chú trọng truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Tuyên truyền về các giải pháp phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng: tiếp tục duy trì mức sinh hợp lý nhằm kéo dài thời gian cơ cấu dân số vàng, làm chậm quá trình già hóa dân số; tăng cơ hội việc làm, nhất là những việc làm tạo giá trị gia tăng, đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động.

Tiếp tục tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT); khuyến khích NCT tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và NCT. Tích cực, chủ động xây dựng môi trường thân thiện với NCT nhằm thích ứng với một xã hội già hóa dân số, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT...

Tuyên truyền rộng rãi để mọi người hiểu được quyền và nghĩa vụ của người di cư, phát huy các yếu tố tích cực của quá trình di cư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nơi đi và nơi đến, góp phần chăm sóc và nâng cao chất lượng dân số vùng nhập cư.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số như sau: khám sức khỏe trước hôn nhân; hiệu quả và tầm quan trọng của tầm soát, chuẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh; tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc thai nhi tốt để sinh con khỏe mạnh.

Tuyên truyền vận động, tạo phong trào cho người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng về việc thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và dự phòng rủi ro bệnh tật của người cao tuổi. Tổ chức các cuộc thi thể dục, thể thao quần chúng, lời cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Chú trọng nêu gương những cá nhân, gia đình điển hình.

Tiếp tục triển khai các mô hình truyền thông có hiệu quả và xây dựng các mô hình truyền thông mới về dân số và phát triển phù hợp với công tác dân số trong tình hình mới.

2. Tăng cường truyền thông nhân các sự kiện về Dân số

- Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) và các hoạt động hưởng Ngày Dân số Thế giới năm 2019.

- Tuyên truyền về già hóa dân số trong thời kỳ mới với trọng tâm về nâng cao chất lượng cuộc sống – chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại cộng đồng, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019.

- Tổ chức hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10.

- Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện gửi về Hội Nông dân Tỉnh qua Ban Kinh tế - xã hội trước ngày **30/11/2019** để báo cáo Trung ương Hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTV Hội Nông dân tỉnh;
- Lưu VT, Ban KT-XH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Tuyết Nhung

